



ปีที่ 41 ฉบับที่ 40 วันพุธที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

31 ก.ค. นี้ อพวช. เคลื่อนทัพจัดกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ ณ ม.ราชภัฏนครฯ

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เคลื่อนทัพจัดกิจกรรม “คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช.” เพื่อส่งเสริมเยาวชนในระดับภูมิภาคทั่วประเทศให้ได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยประสบการณ์แปลกใหม่ผ่านนิทรรศการและกิจกรรมวิทยาศาสตร์มากมาย ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2555 ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ผศ.ชัยภรณ์ แก้วอ่อน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้สัมภาษณ์ว่า เนื่องจากองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ อพวช. เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป นอกจากนี้จะเป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนในรูปแบบพิพิธภัณฑ์ให้แก่เยาวชนและประชาชนในส่วนกลางแล้ว อพวช. ยังได้ขยายฐานความรู้สู่ทุกภูมิภาคด้วยการจัดกิจกรรม “คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช.” ขึ้น เพื่อนำนิทรรศการและกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ไปให้เยาวชนในจังหวัดต่าง ๆ ได้มีส่วนร่วม ในการเรียนรู้ รับผิดชอบการเปลี่ยนแปลง เพื่อค้นหาคำตอบได้ด้วยตนเอง ควบคู่กับการเล่นอย่างสนุกสนาน ในปี พ.ศ. 2555 นี้ อพวช. ได้นำคาราวานวิทยาศาสตร์ออกไปสร้างประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ควบคู่กับความเพลิดเพลินให้แก่เยาวชนทั่วประเทศกว่า 30 จังหวัด และในระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2555 อพวช. ได้นำกิจกรรมดังกล่าวมาจัด ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ภายในงานมีกิจกรรมหลากหลายที่นักเรียนและครูสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ เช่น นิทรรศการวิทยาศาสตร์ กิจกรรมวิทยาศาสตร์หรรษา การแสดงทางวิทยาศาสตร์ ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ ท้องฟ้าจำลองเคลื่อนที่ การแข่งขันเครื่องบินพับกระดาษ การอบรมสัมมนาครู เรื่องการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านจรวดขวดน้ำและเครื่องบินพับกระดาษ เป็นต้น เรียกได้ว่าได้ทั้งความรู้และได้ทั้งความบันเทิงควบคู่กันไป

จึงขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ตามวันและเวลาที่กล่าวมาแล้วข้างต้น

สื่อสารสัมพันธ์ สร้างสรรค์ความคิด เกาะติดสถานการณ์

สำนักวิทยบริการฯ เชิญ
 ชวนผู้สนใจเข้าร่วมการ
 อบรมการใช้ฐานข้อมูล
 อิเล็กทรอนิกส์

สำนักวิทยบริการและ
 เทคโนโลยีสารสนเทศ เชิญชวน
 อาจารย์ บุคลากรและผู้สนใจ
 เข้าร่วมการอบรมการใช้
 ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการ
 สืบค้นจำนวน 4 ฐาน ในวันที่ 25
 กรกฎาคม 2555 เวลา 08.30-
 13.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการ
 คอมพิวเตอร์ 1939 อาคาร 19
 ชั้น 3

ผู้สนใจแจ้งชื่อเข้าร่วมอบรม
 ได้ที่เคาน์เตอร์งานบริการยืม-คืน
 (ชั้น 1) ชั้น 5 และชั้น 6 หอสมุดกลาง
 หรือติดต่อคุณจิราพร อนุรักษ์
 e-mail: jirapom_anu@nstru.ac.th
 คุณทิวาภรณ์ ฤทธิ์ทอง e-mail :
tiwaporn_rit@nstru.ac.th
 หรือ โทร.081-0788733

มรภ.นครฯอวดนาฏศิลป์

๒๓ ผศ.ดร.ธีรวัฒน์ ช่างสาน ประธานหลักสูตรนาฏศิลป์และการ
 ละคร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
 นครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า การจัดเผยแพร่ นาฏศิลป์ไทยเป็น
 กิจกรรมที่หลักสูตรนาฏศิลป์และการละครจัดต่อเนื่องมาหลายปี
 โดยปีที่ผ่านมาจัดแสดงที่โรงละครสนามหน้าเมืองนครศรี
 ธรรมราช มีผู้เข้าชมโดยเฉพาะกลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาเข้าชม
 การแสดงเป็นจำนวนมาก เช่นเดียวกับปีนี้ที่มีการตอบรับเป็น
 อย่างดีเหมือนทุกๆ ปีที่ผ่านมา

ผศ.ดร.ธีรวัฒน์ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมโครงการเผยแพร่
 นาฏศิลป์ไทยถือเป็นภารกิจหลักของหลักสูตร มีวัตถุประสงค์
 หลักเพื่ออนุรักษ์และต่อยอดอายุทางวัฒนธรรมการแสดงให้คงอยู่
 กับเยาวชน และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา
 ของหลักสูตรที่จะออกไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพต่อไป

“ในแต่ละปีหลักสูตรพยายามจะปรับเปลี่ยนการแสดงเพื่อให้
 ทันกับสถานการณ์ในสังคมโลกปัจจุบัน และเพื่อดึงดูดผู้ชมให้หัน
 มาสนใจคุณค่าทางวัฒนธรรมไทย สำหรับปีนี้การแสดง
 ประกอบด้วย 4 ชุด คือ รำถวายพระพร 84 พรรษามหาราช การ
 แสดงบัลเลต์ชุดเซอร์คัส การแสดงสีภาคสัมพันธ์อาเซียนและ
 การแสดงละครนอกเรื่องแก้วหน้าม้า ตอนถวายลูก จึงขอเชิญ
 ชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมชมการแสดงการเผยแพร่ นาฏศิลป์ไทยได้
 ในระหว่างวันที่ 6-7 ก.ค.นี้ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย” ผศ.ดร.
 ธีรวัฒน์ กล่าว

ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวสด

ฉบับประจำวันที่ 29 มิถุนายน 2555 หน้า 23

**คนสวย คนหล่อ ขอทำดี
 นิเทศฯ โครงการ 4
 เตรียมพบกับพวกเราที่นี้เร็วๆ นี้**

ความรักของแม่

วันแม่แห่งชาติ หรือวันแม่แต่เดิมนั้นคือ วันที่ 15 เมษายนของทุก ๆ ปี และได้มีการจัดงาน วันแม่แห่งชาติขึ้นครั้งแรกในวันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2493 ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2519 ทางราชการได้เปลี่ยนการจัดงานวันแม่ใหม่ให้ถือเอาวันเสด็จพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เป็นวันแม่แห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันที่ 12 สิงหาคม ทั้งนี้เมื่อวันแม่แห่งชาติของทุก ๆ ปีเวียนมาถึงหน่วยงานต่าง ๆ ก็จะมีการจัดกิจกรรมวันแม่ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม ไม่ว่าจะเป็นการประกวดทำการ์ดวันแม่ กรอกรวันแม่ คำขวัญวันแม่ เรียงความวันแม่ รวมถึงประดับธงชาติตามอาคารบ้านเรือน เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติในวันแม่แห่งชาติ

วันแม่เปรียบเสมือนวันแห่งความเจ็บปวดของแม่ มีทั้งความสุขและความเจ็บปวดมีทั้งน้ำตาที่ไหลรินออกมาพร้อมความปลื้มยินดีที่เห็นลูกน้อยลืมตาออกมาดูโลกใบนี้ ปัจจุบันนี้แม่ของฉันทอายุ 45 ปี แม่เป็นผู้หญิงที่ต้องรับผิดชอบและดูแลทุกคนในครอบครัว แม่ของฉันทไม่เคยมีความสุขเลยในชีวิตของแม่ แม่ต้องคอยหาเงินมาใช้จ่ายในครอบครัวและยังต้องส่งพี่ชาย และดิฉันเรียนหนังสือ แม่พูดให้ดิฉันฟังว่าแม่ยอมเหนื่อยก็เพราะอยากให้ลูก ๆ ทุกคนมีอนาคตที่ดี มีงานทำอยากให้ลูก ๆ เรียนสูง ๆ แม่เฝ้าสั่งสอนให้ลูก ๆ เป็นคนดี แม่ให้ความรักอย่างจริงใจ แม้ว่าสิ่งที่เคยผิดพลาดไปนับครั้งไม่ถ้วน แม่ก็ยังให้อภัยลูกคนนี้เสมอ และยังมีมอบรอยยิ้มทั้ง ๆ ที่แม่ก็ต้องเสียน้ำตา ความผิดของลูกไม่ว่าจะครั้งไหนร้ายแรงสักเท่าไร แม่ก็ให้อภัยลูก แม่ไม่เคยกินอึมันอนหลับได้อย่างเต็มอึมัน เพราะทุก ๆ เช้าต้องตื่นกรีดยางทั้ง ๆ ที่เป็นเวลาพักผ่อน แม่ต้องคอยเก็บเงินไว้เป็นค่าใช้จ่ายของลูกไม่ว่าลูกจะขออะไรแม่ก็พยายามหามาให้ทุกอย่างแม้บางครั้งอาจจะบ่นว่าไม่จำเป็นแต่ผลสุดท้ายก็ทำให้ลูกมาจนได้ แต่ดิฉันยังรอการที่จะไปบอกรัก แสดงความรักความกตัญญูต่อแม่ ดิฉันก็ไม่รู้ว่าแม่จะอยู่กับเราไปอีกนานเท่าไร ดิฉันอยากทำตัวให้แม่ภาคภูมิใจ เรียนจบมีงานทำ อยากจะเลี้ยงดูแม่ไม่อยากจะให้แม่เหนื่อยอีกต่อไป อยากทำตัวเป็นคนดีของครอบครัวและสังคม อยากให้แม่อยู่กับลูกไปตลอดชีวิต ลูกคนนี้รักแม่มาก ๆ ค่ะ

นางสาวนริศา ไตรถาวร
สาขาวิชานิติศาสตร์ 01
คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชกำหนดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ทุกโครงการ ส่งชุดเบิกไปยังงานการเงินภายในวันที่ 10 กันยายน 2555 ก่อนเวลา 16.00 น.

อนึ่งเพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการส่งชุดเบิก ขอให้จัดส่งชุดเบิก (ฉบับถูกต้องสมบูรณ์)ไปยังหัวหน้างานการเงินโดยไม่ต้องผ่านหน่วยตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2555 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น



บก.มหาชัยสาร ผศ.ดร บำรุง ศรีนวลปาน

ผู้ช่วยบรรณาธิการ นางศิริวรรณ จุลทับ, นางณัฏมา นนทโชติ

พิสุจน์อักษร อัดสำเนา นายก้องภพ ปรีชาชาญ

สวัสดิ์ดีคะพบกับมหาชัยสารคอลัมน์พิกเที่ยงประจำวันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2555 ตรงกับวันขึ้น 7 ค่ำ เดือน 8 ปีมะโรง

ประสบความสำเร็จอย่างล้นหลามกับการอบรม “การเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ และการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย” ระหว่างวันที่ 17-19 กรกฎาคม ที่ผ่านมา จัดโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และอาจารย์จากวิทยาลัยพยาบาลฯ จำนวนเกือบ 100 คน โดยมี รศ.ดร.โยธิน แสงวงดี จากสถาบันวิจัยประชากรศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากร

บรรยากาศของการอบรมทั้งสามวัน เต็มไปด้วยความเข้มข้นในเชิงวิชาการ ปนด้วยศิลปะการบรรยายที่สนุกเร้าใจ หาฟังได้ยาก สะกดผู้เข้าร่วมประชุมให้นั่งเต็มห้องตลอดทั้งสามวัน ผลจากการประเมินผู้เข้าร่วมประชุมในเรื่องความรู้ความสามารถ และการถ่ายทอดของวิทยากรอยู่ในระดับดีมาก (4.9 จากคะแนนเต็ม 5) บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดจริงๆ

ใครที่พลาดไม่ได้เข้าร่วมประชุม สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้บันทึกเสียงไว้เพื่อทำเป็น “ซีดี” และจัดส่งให้แก่คณะฯ ละ 1 ชุดต่อไป ท่านที่ต้องการซีดีการบรรยายสามารถสำเนาได้จากคณะของท่าน แต่ท่านที่พลาดหวังจากครั้งนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา จะจัดประชุมพัฒนานักวิจัยอีกครั้ง โดยเรียนเชิญ รศ.ดร.โยธิน แสงวงดี มาเป็นวิทยากร ในวันที่ 18-19 กันยายน 2555 หัวข้อ “ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสม (Mixed Methods)” ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ซึ่งเป็นการทำวิจัยที่ให้ผลงานวิจัยมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น โปรดอย่าพลาดเป็นครั้งที่สอง แล้วจะเสียใจนะจะบอกให้

บ่ายวันนี้เวลา 12.00-19.00 น. ที่อาคาร 30 คณะวิทยาศาสตร์ ฯ สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีจัดกิจกรรม “เปิดประตูสู่นักคนเดิน เพลิดเพลินวัฒนธรรม เน้นย้ำความเป็นวิทยาศาสตร์” ซึ่งมีกิจกรรมจับน้ำชา-กาแฟ ชมการแสดงทางศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งการออกร้านจำหน่ายสินค้าต่าง ๆ มากมายจากนักศึกษาทุกคณะ จึงเรียนเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรม

โครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย ขอเชิญคณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม “สังสรรค์น้องพี่ กีฬามหาสนุก” เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง และส่งเสริมบุคลากรให้มีสุขภาพอนามัยที่ดี ในวันที่เสาร์ที่ 28 ก.ค. 2555 เริ่มตั้งแต่เวลา 13.00 น ณ โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยแก้วแก้วมาว่า ภาคกลางคืนมีรางวัลเวียนครกมาสร้างสีสันในงาน sport night ด้วยคะ

ฝากข่าวถึงนักศึกษาที่มีความสามารถในเรื่องศิลปะ ที่สนใจร่วมส่งผลงานศิลปกรรมภาพวาด หัวข้อ “ลุ่มน้ำปากพองแก้วไกล ประชาไทยร่มเย็น” ซึ่งเงินรางวัลกว่า 5 หมื่นบาท ส่งผลงานไปที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช อาคารศาลากลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายในวันที่ 30 กรกฎาคมนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 075-341204

ปิดท้ายพิกเที่ยงวันนี้ด้วยคำสอนของท่าน ว.วชิรเมธี “ในโมงยามที่เรามีเคราะห์ที่สุด วิกฤติที่สุด เลวร้ายที่สุด ถ้ามีสติปัญญา ก็จะพลิกจากเคราะห์ให้เป็นโชคขึ้นมาได้อย่างไม่น่าเชื่อ” สวัสดิ์ดีคะ